

Trung Quốc tiếp tục công trình "tình trạng đã rồi" tại Hoàng Sa

Tác Giả: Tráng Nghĩa

Thứ Ba, 02 Tháng 10 Năm 2012 08:27

Trung Quốc đã tiếp tục kế hoạch đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng công sự trên đảo Phú Lâm.



*Ảnh chụp từ vệ tinh đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung Quốc chiếm giữ.
DR*

Theo Tân hoa xã, vào hôm qua, 01/10/2012, nhân Quốc khánh Trung Quốc, một buổi lễ tháng câ và trái quâc ca đã đâc Bâc Kinh tâ châc trên đâo Phú Lâm (mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hâng), thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc đánh chiếm từ năm 1974.

Trung Quốc tiếp tục công bố "tình trạng đã rõ ràng" tại Hoàng Sa

Tác Giả: Tráng Nghĩa

Thứ Ba, 02 Tháng 10 Năm 2012 08:27

Hành động này nằm trong một loạt động thái gần đây nhằm hợp thức hóa hành vi công khai chiếm đóng trái phép, khi công bố tình trạng đã rõ ràng.

Gần như động thái vi phạm cho các hành động quân sự khác tại nơi đất trống của đảo nhân văn hành chính « Tam Sa », quần lý toàn bộ vùng Biển Đông, mà hợp và nâng lên cấp « thành phố » ngày 24/07/2012, Trung Quốc đã tiếp tục kế hoạch đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống công sự trên đảo Phú Lâm.

Báo chí Philippines trích dẫn một công bố chính thức của Trung Quốc hôm 30-9 cho biết, chính quyền Tam Sa đang triển khai một chương trình xây dựng nhà ở và nhu cầu án công sự hàng tuần, trong đó có việc làm đường, hệ thống cấp nước và thoát nước ngay trên đảo Phú Lâm.

Như vậy là, Trung Quốc vẫn tiếp tục xúc tiến công việc hợp thức hóa hành động công khai chiếm quần đảo Hoàng Sa tại tay Việt Nam. Hai sự kiện nêu trên đã tiếp nối theo một loạt quy định đối với Việt Nam tự cáo là « phi pháp » khác, từ việc thành lập "thành phố Tam Sa", rồi cho bắt đầu "đi biếu Hủi động nhân dân và Chăm sóc Tam Sa", triển khai lực lượng quân đội đến trú trong vùng...

Các hành động của Trung Quốc thông qua xuyên biên Việt Nam phải là vi phạm nghiêm trọng trong quy định không tranh cãi của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa – cũng như Trường Sa.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, mọi hoạt động ở khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự đồng ý của Việt Nam đều bị coi là phi pháp.